

มติย่อ

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนรหัส ชื่อรายวิชา ปรับ คำอธิบายรายวิชาและเพิ่มรายวิชาภาษาจีนในหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป	เห็นชอบ การเปลี่ยนรหัส ชื่อรายวิชา ปรับคำอธิบายรายวิชาและ เพิ่มรายวิชาภาษาจีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)	เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) และให้ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)	เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)	เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามที่เสนอ
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ให้รอการรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ

(นางสาวอัมพา สุวรรณศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ